

## ประหลาดใจกับหน้าป่าของสหราชอาณาจักร

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนในสหราชอาณาจักรเป็นมาตรฐานการบริหารป่าไม้ที่ดีที่สุดในโลก แต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ FSC ประกาศว่า ร่างมาตรฐานแผนการรับประกันป่าไม้ของสหราชอาณาจักรล่าสุดได้ถูกปฏิเสธในเดือนที่แล้ว

UKWAS คือองค์กรอิสระที่ได้รับการรับรองสำหรับการตรวจสอบการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนในสหราชอาณาจักร และเป็นศูนย์กลางของแผนงานเกี่ยวกับป่าไม้ที่ปฏิบัติงานในสหราชอาณาจักรโดย FSC และ PEFC เราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับการแก้ไขเกณฑ์ต่างๆของป่าไม้ในประเทศอื่นๆ กับความท้าทายของประวัติเกี่ยวกับป่าไม้ที่มีในประเทศนั้นๆ เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจของ FSC เป็นที่น่าจับตามอง ผู้นำสมาพันธ์อุตสาหกรรมป่าไม้ได้เรียกร้องที่จะให้ FSC ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง ผู้นำด้าน UKWAS ก็พูดในทำนองเดียวกันว่าการตัดสินใจนี้ช่างดู “น่าผิดหวัง”

เหตุผลในการถูกปฏิเสธในครั้งนี้คือ ไม่มีตัวชี้วัดทางพันธุกรรมสากลของ FSC ที่เพียงพอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันกับมาตรฐานระดับชาติ สมาพันธ์อุตสาหกรรมป่าไม้กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการต่อรองที่ได้เปรียบต่อกลยุทธ์ของ FSC ซึ่งได้เรียกร้องการแก้ไขเฉพาะส่วน และเพื่อที่จะมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของการบริหารจัดการป่าไม้

เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายโดยมีความต้องการสองอย่างอย่างสมดุลได้อย่างไร เพื่อให้การปรับตัวของพื้นที่หนึ่ง มีความสอดคล้องในระดับโลกอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามความล่าช้าของการตัดสินใจนี้มีสาเหตุมาจาก แผนร่างทั้ง 4 แผนของ UKWAS ที่จะได้รับการแก้ไขใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องการเวลาในการแก้ไขต่อไป ซึ่งความล่าช้าที่เป็นไปได้ในการแก้ไขแบบร่างนี้ยังคงมีสัญญาณของปัญหาอื่นๆอีกมากมาย FSC เชื่อว่าการแก้ไขนี้สามารถเป็นไปได้ตามเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบเวลา และมาตรฐานจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคงทำให้หลายๆคนโล่งใจ

## ประหลาดใจกับหน้าป่าของสหราชอาณาจักร

แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าเศร้า ที่ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ สำหรับการแก้ไข ทำให้เกณฑ์ของ UKWAS ถูกปฏิเสธและไม่เป็นที่ยอมรับในหลักการของการจัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพในสหราชอาณาจักร ดูเหมือนว่า หลักการและหลักเกณฑ์ของ FSC international ฉบับใหม่ จะมีความเจาะจงมากขึ้นในเรื่องของ ความต้องการ ซึ่งมากกว่าที่ระบุไว้ในฉบับก่อน อย่างไรก็ตามในเดือนนี้ TTJ จะนำเสนอข่าว FLEGT ในเนื้อหา เรื่องการออกใบอนุญาต FLEGT เพื่อส่งสินค้าไม้ฉบับแรก ซึ่งส่งออกจากประเทศอินโดนีเซีย ไปยังสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทต่างๆในสหราชอาณาจักรต่างตั้งตาคอยเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด มันเป็น ความประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งของโดยอินโดนีเซีย และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของ พ่อค้าชาวสหราชอาณาจักรในการหยุดกักเก็บไม้ตัดจากอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ยังเป็นหลักฐานเพิ่มเติมของอุตสาหกรรมไม้ทั่วโลก ซึ่งทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรค และ นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานและการประกันสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งในขณะนี้ มีเพียง วัสดุก่อสร้างเท่านั้น ที่สามารถทำได้

ที่มา: <http://www.ttjonline.com/blog/comment21112016/>